

หน่วยงาน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
 แบบติดตามแผนการจัดการความเสี่ยง (งวดปัจจุบัน : รอบ 12 เดือน)
 สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

RM-3 (รอบที่ 2)

ความเสี่ยงที่พบ	สาเหตุความเสี่ยง	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้ความเสี่ยงหลัก (KRI)				สาเหตุที่ทำให้ไม่บรรลุตามค่าที่ รับได้	แนวทางในการลดความ เสี่ยง	แผนดำเนินการลดความ เสี่ยง	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ชื่อ KRI	ค่าที่รับได้	ผลดำเนินการตาม KRI	บรรลุ/ไม่ บรรลุ					
การรักษาความ ปลอดภัยของ แบบทดสอบ	สถานที่ของหน่วยงานที่ขอใช้ บริการการสอบ	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนว ทางการปฏิบัติในการขอใช้บริการ แบบทดสอบ									1.หนังสือเชิญประชุม ที่ ศธ 0519.15.01/ ว.085
	บุคลากรที่ไปปฏิบัติหน้าที่ วิทยากร	สอนแนะแนวให้ความรู้ (Coaching)	จำนวนครั้งของ ความผิดพลาด	0	จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับแนว ปฏิบัติในการให้บริการการสอบของ วิทยากร ในวันที่ 23 มีนาคม 2559	บรรลุ					2.ผลการประเมิน ความรู้ความเข้าใจ แนวปฏิบัติในการ ให้บริการการสอบ ของวิทยากร
การดำเนินงานวิจัยไม่ เป็นไปตามสัญญา	ผู้รับทุนวิจัยมีภาระงานอื่นมาก	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน วิจัยต่อที่ประชุมสำนัก ฯ	ร้อยละของโครงการวิจัย	ร้อยละ 80	กำหนดให้ผู้รับทุนวิจัยมีการรายงาน ความก้าวหน้าของการดำเนินงานวิจัยต่อ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย	ไม่บรรลุ	อาจารย์มีภาระงานอื่นมาก ทำให้ ต้องทำเรื่องขอย้ายเวลาทุนวิจัย	หน่วยงานให้การ สนับสนุนนักวิจัยตามความ เหมาะสม	ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรมมี แผนในการกำกับและ ติดตามความก้าวหน้าของ งานวิจัย	ปีงบประมาณ 2559/ หัวหน้างานวิจัย	ตามเอกสารรายงาน การประชุมสำนัก ทดสอบทาง การศึกษาและจิตวิทยา
ขาดระบบ สารสนเทศและ ฐานข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันเพื่อ สนับสนุนการบริหาร และการตัดสินใจ	การจัดทำฐานข้อมูลยังไม่ สมบูรณ์ มาตรฐานของผู้ที่มีกรังงาน	จัดทำระบบการจัดการสารสนเทศ และฐานข้อมูล	มีระบบสารสนเทศ	มี	มีระบบการจัดการสารสนเทศ โดยได้รับ การส่งมอบจากผู้รับงานเรียบร้อยแล้ว	บรรลุ					ตามหนังสือส่งมอบ งานเลขที่ สจ 160405 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
ตำแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์มี สัดส่วนน้อยเมื่อ เทียบกับจำนวน อาจารย์ประจำ	ขาดกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง แรงจูงใจเพื่อการขอผลงานทาง วิชาการ	ส่งบุคลากรเข้ารับอบรมความรู้ในการ เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	ร้อยละของอาจารย์ที่ ขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับการอบรม	ร้อยละ 75	ไม่มีบุคลากรสายวิชาการที่มีคุณสมบัติใน การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้รับการ อบรม	ไม่บรรลุ	บุคลากรสายวิชาการไม่สามารถ เข้ารับการอบรมความรู้ในการเข้า สู่ตำแหน่งทางวิชาการ ในช่วง เวลาที่หน่วยงานภายนอกจัดอบรม ให้	ดำเนินการส่งบุคลากรสาย วิชาการเข้ารับการอบรม ความรู้ในการเข้าสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ	หน่วยงานดำเนินการจัด อบรมบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ เตรียมความพร้อมในการ ยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ	ปีงบประมาณ 2559 / รองผู้อำนวยการ	

ผ่านการพิจารณาโดยการแจ้งเวียนและตอบติจากคณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ตามหนังสือที่ ศธ 0519.15.01/ 2,102 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559

วาระ เพื่อพิจารณา

ลงชื่อ

(รองศาสตราจารย์สุทิวรรณ ทัศนศักดิ์โสภณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

วันที่ 21 ตุลาคม 2559